

## คำกล่าวรายงาน

พิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ศาลาวัดสระทอง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

เรียน ท่านประทีป บุญสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ

ดิฉัน นางสาวสุปรียา แก้วสะอาด ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ในนามของคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนประจำปี ๒๕๖๖ ขอขอบคุณท่านประทีป บุญสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในวันนี้

ด้วยปัจจุบันสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงกำหนดให้การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด เป็นแนวนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน โดยยึดหลัก " ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา ผู้ค้า คือผู้ที่ต้องได้รับโทษตามกระบวนการยุติธรรม " ซึ่งกำหนดให้เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเข้าไปเป็นเหยื่อของยาเสพติด โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชนและในสังคม ให้ร่วมดำเนินการในลักษณะบูรณาการ ควบคู่กับมาตรการทางกฎหมาย ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย พบว่ามีเด็ก เยาวชน และประชาชน จำนวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งเกิดจากความตั้งใจ และเกิดจากการหลงผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อีกทั้งยังมีปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่จะทำให้คนกลุ่มนี้ โดยเฉพาะ เด็ก และเยาวชนมีโอกาสเข้าไปติดยาเสพติดเพิ่มมากขึ้นอีก องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ได้เล็งเห็นความสำคัญจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
๒. เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยใช้คุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
๓. เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการกับชุมชน ในการร่วมกันต่อต้านยาเสพติด

ในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนหมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๘ และนักเรียนจากโรงเรียนหนองแสงวิทยาเสริม โรงเรียนคำกุงหนองอิคม์ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด จำนวนทั้งสิ้น ๑๖๐ คน มีระยะเวลาในการจัดโครงการ ๑ วัน คือในพุธที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาวัดสระทอง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

งบประมาณในการจัดโครงการฯ ในวันนี้จากองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาทและได้รับเกียรติจากร้อยตำรวจเอก ถาวร วิเศษดี รองสารวัตรป้องกันปราบปราม พร้อมทีมงานจำนวน ๓ ท่าน จากสถานีตำรวจภูธรเขาวง มาเป็นวิทยากรในวันนี้

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญท่านประทีป บุญสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ได้กรุณากล่าวให้โอวาท พร้อมกล่าวเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้งให้ขวัญกำลังใจแก่คณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมทุกท่าน ขอเรียนเชิญค่ะ

## คำกล่าวเปิด

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ณ ศาลาวัดสระทอง บ้านหนองแสง หมู่ที่ ๒ ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ท่านสุปรียา แก้วสะอาด หัวหน้าสำนักปลัด ท่านทองถิ่นอำเภอสมเด็จ ท่านรองนายก,  
ท่านเลขานายกฯ ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสมเด็จ ท่านกำนัน  
ผู้ใหญ่บ้าน ท่านประธานสภา อบต.ศรีสมเด็จ สมาชิกสภา อบต.  
ท่านวิทยากร ผู้เข้าอบรมและแขกผู้มีเกียรติ

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานในพิธี  
เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่

จากคำกล่าวรายงานของหัวหน้าสำนักปลัด ต้องขอชื่นชมองค์การบริหารส่วน  
ตำบลศรีสมเด็จ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ ที่ได้ตระหนัก  
เห็นความสำคัญของการป้องกันปัญหายาเสพติดในทุกรูปแบบ พวกเราในฐานะพสกนิกรได้  
เบื้องพระยุคลบาท ควรช่วยกันขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทย สามารถอยู่  
ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป และขอขอบคุณทีม  
วิทยากรเป็นอย่างสูงที่จะได้นำความรู้และประสบการณ์มามอบให้แก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น  
และนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลศรีสมเด็จ

สุดท้ายนี้ขอให้การจัดโครงการในวันนี้ จงบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ บัดนี้ได้  
เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน  
ประจำปี ๒๕๖๖ และขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา โดยทั่วกัน